

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiptom@uobkayhian.co.th

JAS – ต่อให้จะพัก แต่หลักๆ คือ ขาขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

วันวันศุกร์ ขอเอาเรื่องเบาๆ กันหน่อยก็แล้วกัน ซึ่งหมายถึง คงไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายกระมังสำหรับหุ้น JAS ...เพราะไม่ว่าใน บาดตาเซียน หรือ ในห้องเรียน UIA. เองก็ตาม ก็ได้ดูได้กล่าวถึงหุ้นตัวนี้มาแล้ว แม้ว่าเวลานั้น หรือ ตอนที่เคยกล่าวว่า ต่อให้เอาหุ้นดีๆ ขนาดไหนมาพูดว่าขอผ่านก่อน รอดอีกหน่อยก่อน ตลาดอาจจะยังไม่แน่นอน หรือจะอะไรก็ตาม ก็ผ่านๆ กันก่อนทั้งนั้น จนมาถึงวันนี้ บางท่านก็ไม่มีหรือหุ้น JAS... ไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นไม่ดีหรือ ดีมากน้อยแค่ไหน แต่อาจจะด้วยเป็นหุ้นที่เรียกว่า “ขาโหด” พอสมควร (ไม่รู้จะว่าขาไหน)... แล้วยิ่งวันวาน เล่นขึ้นมาอย่างนั้น Volume มาแบบนี้ด้วยแล้ว ลังเล กลัวๆ กลัวๆ กันเป็นแถวๆ แล้วนั้น ก็อาจจะมีส่วนท่าน ที่จะ“ลงจากดอย” อีกก็มีนะ หมายถึงว่า ติดไว้ราคาสูงๆ มาก่อนหน้านั้น... ซึ่งเรื่องนี้ ถ้าเงินหมด ตอนที่ราคาลงไปต่ำๆ แล้วทำท่าทำทางจะขึ้นกลับ แต่ท่านก็ทำเหมือนนั่งหลังรถดูหุ้นอื่น อันนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้ายังมีเงินเหลือ หรือมีเงินที่จะซื้อเพิ่มได้นั่งหลัง หรือไม่ทำอะไร รอดมันขึ้นนี่สิ ไม่เรียกว่าผิดหรือครับ (ยังหาคนอื่นแทนไม่ได้)... โดยเหนือเมฆได้ยกตัวอย่างการติดหุ้นที่นิยม หุ้นที่ดีๆ กันในก่อนหน้านั้น อย่าง PTTGC และ TOP ไปแล้วว่า ถ้าติดสูงๆ จะต้องทำอย่างไรในช่วงจังหวะที่ราคากำลังจะขึ้น แม้จะเห็นว่า อาจจะขึ้นไปไม่กินทุนครั้งแรก แต่ก็ต้องทำอย่างไรให้มีกำไร... จริงครับ เหนือเมฆพูดนะ มันง่าย แต่ยังมีคนบอกว่า ถ้าทำได้ หรือกล้าทำ เหนือเมฆก็คงรวยไปแล้ว เรื่องรวยไม่รวยบอกไปแล้ว เปรียบให้ดูแล้วด้วยอีกต่างหาก (รวยน้อย รวยมาก ได้ยังงั๊วไรนะ)

ดูตามเกม...

เล่นราคา 6.95-7.00 ตรงนั้น จะเรียกว่า ค่อนข้างแข็งแรงเลยที่เดียวแหละ ถ้าจะต่ำกว่าราคานั้นลงมา กล้าใหม่ละจะเอาลงมา... ถ้ากล้าลง ก็ต้องกล้าซื้อ แต่ถ้าจะยังอยู่แถวๆ นี้ ก็ซื้อ

แนวรับ

: ... 7.00-6.95 หรือ ช่วง 7.00-7.20 สะสมได้

เป้าหมาย

: ... รอบใหญ่ ยังไงก็มี 10+/- (แต่มอง 12-13 ไว้)

Price Chart...(JAS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JAS... ถ้าจะลงมาต่ำกว่า 6.80 อีกนั้น แม้จะยังไม่ร้าย แต่ก็สมควรต่ำกว่า ซึ่งถ้าจะมีต่ำกว่า เราก็จะมาอ่านกันที่ MA25days กันอีกที ออกอาการหรือยังอยู่ในแนวโน้มดีหรือไม่ ถ้า MA25days ยังดูดีการต่ำกว่า 6.80 ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่... แต่ถ้าจะเอาสวยๆ จะย่อ จะพัก จะอะไรก็ตาม MA5days รับไว้ให้ได้จะดูดีที่สุด และ ถ้าจะพักแรกๆ แบบรอบล่าสุด จะเห็นเลยว่าเส้น MA5days ไม่ได้ตัด MA10days ลงมาเลยนะ นั่นแปลว่า สัญญาณกระทิงในชุด MA. ยังคงบอกถึงว่าภาวะกระทิงของหุ้น JAS ยังคงมีต่อเนื่อง แล้ว เริ่มขึ้นตั้งแต่ว่าราคา 6.0-6.5 มาแล้วนะ... ถ้ามี Overbought ก็อาจจะ Overbought ให้ตาย ยังไงก็ไม่ลง ก็ได้นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการใดๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน